

Source :

ข่าวหุ้น

61325558

Date :

- 8 ต.ค. 2561

Page :

1, 27, 28

No :

FPI วิตซื้อโซลาร์ TSE อ้างแบงก์ไม่ปล่อยเงินกู้

"FPI-TSE" ดิสร่วมลงทุนโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น 176.72 MW ล่ม!
หลัง FPI ประกาศยกเลิกซื้อหุ้น TSEO บริษัทลูกของ TSE
ในสัดส่วน 40% อ้างแบงก์ไม่ซัพพอร์ตปล่อยเงินกู้ ฟาก TSE
ยังไม่กระทบธุรกิจ-เร่งหาผู้ร่วมลงทุนรายใหม่แทน

นายสมพล ธนดำรงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอรัจูน
พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ FPI เปิด
เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด)

ฉบับที่
ที่ 27

FPI

ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2561 มีมติ
ยกเลิกรายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีเอสอี
โอเวอร์ซีส์ กรุป จำกัด หรือ TSEO ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
จำกัด (มหาชน) หรือ TSE เนื่องจากไม่
ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินตาม
กำหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน

โดยตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2561 ได้

อ่านต่อหน้า 28

FPI

(ต่อจากหน้า 27)

อนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้น TSE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TSE ที่ถือ หุ้นอยู่ในอัตรา 100% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 74 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 40% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วในบริษัท มีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,695 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2561 ได้มีมติยกเลิกรายการได้มาดังกล่าว เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน ดังนั้น ทางบริษัทจึงได้ดำเนินการขอยกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นกับทาง TSE

ทั้งนี้ การไม่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินที่บริษัทคาดว่าจะใช้เป็นแหล่งเงินทุนหลักที่ใช้ในการทำรายการ หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,000-1,200 ล้านบาท ได้

ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถเข้าทำรายการได้ เนื่องจากการใช้แหล่งเงินทุนอื่น คือ แหล่งเงินทุนจากภายในบริษัท เพื่อชดเชยแหล่งเงินทุนจากการสนับสนุนจากสถาบันการเงินนั้นไม่ครอบคลุม รวมถึงจะมีผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้ในการดำเนินงานของบริษัท จนเกิดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในท้ายที่สุด

อย่างไรก็ตาม การยกเลิกรายการได้มาครั้งนี้จะไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท

ด้านนายสมภาพ พรหมพนพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ TSE เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องยกเลิกรายการจำหน่ายหุ้น TSE เนื่องจากทาง FPI ในฐานะผู้ซื้อไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขบังคับก่อนได้ เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน บริษัทจึงได้ดำเนินการยกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้น

อย่างไรก็ตาม การยกเลิกรายการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้จะไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท และภายหลังจากการยกเลิกรายการจำหน่ายไปแล้ว ทาง TSE ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่ TSE ถือหุ้นในอัตรา 100% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

นอกจากนี้ ทางบริษัทยังคงดำเนินการสรรหาผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ใน TSE ซึ่งลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทติดตั้งบนพื้นดินในประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น 8 โครงการ ขนาดกำลังผลิต 176.72 เมกะวัตต์ (MW) ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าประการใดบริษัทจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ■